
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

ยุติมหากาพย์การโกงสต๊อกยาง ๓.๑ แสนตัน / สุนทร รักษ์รงค ์

 
สุนทร รักษ์รงค ์ 

นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต ้

23 ธันวาคม 2559 

 

ประเด็นร้อนกระแส “ตื่นราคายาง” ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ ในช่วงนี้ราคายางได้ขยับ

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ยางแผ่นดิบช้ัน ๓ ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ราคา ๕๘.๑๕ บาท และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขยับสูงข้ึน ๑๙.๑๐ บาท ภายใน ๑ เดือน ส่วนยางแผ่นรมควันช้ัน ๓ 

ราคาแตะ ๘๐ บาท เป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ปี หลังเกิดวิกฤตราคายางพาราตกต่่า 

 

ราคายางท่ีสูงขึ้นในปลายปี ๒๕๕๙ ก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของหลายฝ่าย เพราะว่าต้นปี ๒๕๕๙ เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญ 

ที่มีสภาพอากาศแล้งจัด อุณหภูมิสูงถึง ๔๕ องศาเซลเซียส ส่งกระทบให้ผลผลิตยางของโลกลดลง ๑ ล้านตัน ประกอบกับ

ภาวะราคายางพาราตกต่่าในประเทศไทย ท่าให้มีการโค่นต้นยางทิ้ง ลดพื้นที่การปลูก เจ้าของสวนยางแปลงใหญ่หยุดกรีดยาง

เพราะไม้คุ้มต้นทุน ท่าให้ผลผลิตยางของไทยมีแนวโน้มลดลง ๓๐-๓๕% ยิ่งมีฝนตกหนักและเกิดน้่าท่วมในภาคใต้ในช่วง 2 

เดือนที่ผ่านมา ท่าให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลงมาอีก การแย่งซื้อยางของพ่อค้าก่อนปิดกรีดจึงมีผลท่าให้ราคายางขยับ

สูงขึ้น รวมทั้งยังมีปัจจัยบวกภายนอกประเทศมาหนุนเสริม เช่น ราคาน้่ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สต๊อกยางท่ีจีนลดลงมามาก 

ราคายางกระดาษ หรือตลาดล่วงหน้าท่ีญี่ปุ่นสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจของโลกเริ่มฟื้นตัว เป็นต้น 

 

จนกระทั่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ออกประกาศเพ่ือเปิดประมูลสต๊อกยาง ๓.๑ แสนตัน เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๙ และเปิดรับสมัครผู้สนใจเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า ท าให้ราคายางร่วงลงมา 3-4 บาท ในช่วง 

๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ท่ามกลางกระแสการคัดค้านจากเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศให้ยุติการประมูล

ยางในช่วงนี้ และมีข้อเสนอให้ระบายยางในสต๊อกดังกล่าวในช่วงปิดกรีด คือระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๐ 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000127522&imageid=4365951


 

ในกระแส “ต่ืนราคายาง” รวมท้ังข้อกังวลของเกษตรกรชาวสวนยางต่อกรณีการประมูลยางในสต๊อกของ กยท. จน

น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง กับ กยท. บางเครือข่ายประกาศจะฟ้องศาลปกครอง เพ่ือขอ

คุ้มครองฉุกเฉินให้มีการยุติการประมูลยางในช่วงนี้ และมีการต้ังข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของการยาง

แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะการท าหน้าท่ีของผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ที่เกษตรกรชาวสวนยางเคลือบแคลงให้

พฤติกรรมว่า ส่อไปในทางเอ้ือประโยชน์ให้นายทุนหรือไม่ ซ่ึงผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ความกังวลใจของเกษตรกร

ชาวสวนยางได้ ๓ ประการ 

 

ประการแรก การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อ้างว่า ต้องระบายสต๊อกยางในช่วงยางแพง เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเช่าโกดัง

เดือนละ ๒๘ ล้านบาท พร้อมชี้แจ้งว่าจะค่อยๆ ทยอยขาย ไม่ขายล็อตใหญ่ ไม่ดัมป์ราคา และจะท่าให้มีผลกระทบต่อราคายาง 

และกลไกตลาดให้น้อยที่สุด แต่ทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางก็โต้แย้งว่า ท่าไม กยท.ต้องออกมาประกาศในวันที่ราคา

ยางสูงสุด (๑๖ ธ.ค.๕๙) และท่าไม ไม่ขาย หรือประมูลยางในช่วงปิดกรีด ซึ่งไม่มียาง จะท่าให้เกษตรกรชาวสวนยางมี

ผลกระทบ หรือเดือดร้อนน้อยที่สุด ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ตอบโต้กันด้วยข้อมูล และเหตุผล 

 

ทางสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ ไม่ขอแสดงความคิดเห็นในเร่ืองนี้ เพราะเป็นสิทธิของ กยท.ที่

สามารถกระท าได้ และก็เป็นสิทธิของเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นเจ้าของ กยท.ตัวจริง จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์

ของตัวเอง และตรวจสอบการท างานของ กยท. แต่ถ้าหากการประมูลยางในสต๊อกคร้ังนี้ส่งผลกระทบให้ราคายางตกต่ า

อีกคร้ัง ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อนโยบายท่ีผิดพลาดนี้ เป็นบอร์ดการยาง หรือผู้ว่าการยาง หรือเป็นเร่ืองเวรกรรมของ

เกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องรับผิดชอบเอง 

 

ประการที่ ๒ ในการขายยางในสต๊อกด้วยวิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีระบุว่าต้องซื้อยางยกโกดัง แต่หากพบว่ามียาง

เสื่อมคุณภาพปะปน ก็จะลดหลั่นราคาตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยก่าหนด อันนี้แหละครับที่เป็น

ประเด็นของปัญหาว่า ยางสภาพไหน คุณภาพเช่นไร และจะมีราคาเท่าไร ใช้อะไรเป็นตัวช้ีวัด สายตาของพนักงานใช่หรือไม่ 

เพราะถ้าตั้งเง่ือนไขโดยการใช้ดุลพินิจของคน หรือพนักงาน จบข่าวครับ 

 

นั่นคือ ช่องว่างของการทุจริต เงินมันซื้อได้ทุกอย่างแหละ ไม่เว้นแม้กระทั่งคน และมหากาพย์การโกงยางในสต๊อกจะ

กลับมาหลอกหลอนอีกคร้ัง ซ่ึงก็ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ หากเราต้องเดินทางไกลเพ่ือวกกลับมาสู่วังวนเดิมๆ ผู้เขียนเชื่อว่า

คงไม่มีใครยอมอีกแล้ว กยท.เตรียมค าตอบไว้ให้ดีๆ ก็แล้วกัน 

ประการสุดท้าย จะเกิดการประมูลยางลวงโลกหรือไม่ คือสมมติว่ามีผู้ประมูลยางได้ และซื้อยางไปในราคาเฉลี่ยที่ต่่ากว่า

ท้องตลาดมากๆ ซึ่งราคายางประมูลกับราคาซื้อขายจริงจะแตกต่างกัน ราคาซื้อขายจริงจะลดหลั่นตามคุณภาพ และต่่ากว่า

ราคาประมูล 

 

 



ผู้เขียนเชื่อว่า กยท.ไม่กล้าขายยางในราคาถูกๆ เพราะสังคมจะจับตามอง และตรวจสอบ หากขายยางในราคาถูกก็จะเข้า

ข่ายการดัมป์ราคายาง จนท าให้การประมูลยางในครั้งนี้ก็น าไปสู่ความล้มเหลว คือ จะไม่มีใครกล้าเสนอราคาสูงกว่าราคา

กลาง นอกเสียจากว่าจะเกิดการทุจริต กรณีมียางเสื่อมคุณภาพอยู่ในล็อตนั้นด้วย ซ่ึงราคากลางจะถูกก าหนดจากราคา

ยางถัวเฉลี่ยของตลาดกลางยางพาราท้ังประเทศ ในวันก่อนการประมูล แต่ราคานี้เป็นราคายางดี ๑๐๐% ไม่ใช่ยางในส

ต๊อก จึงไม่มีใครรู้สภาพ และคุณภาพยางท่ีแท้จริงว่ามียางผิดรูป ยางขึ้นรา ยางเสีย และยางดีในจ านวน และสัดส่วน

เท่าไร แต่ถ้าหากมีการประมูลสต๊อกยางยกโกดัง โดยไม่คัดคุณภาพ ที่ส านวนชาวบ้านเรียกว่า ตาดีได้ ตาร้ายเสีย ดูเหมือน

จะยุติธรรม แต่ กยท.จะกล้าท าหรือ เพราะวิธีนี้ราคายางประมูลจะต่ ากว่าราคายางในตลาดมาก เป็นการชี้น าจนเกิด

กระแสฉุดราคายางให้ตกต่ าในภาพรวม 

 

กรณี กยท.ประกาศให้มีการประมูลยางในสต๊อก แต่สุดท้ายไม่สามารถท่าให้เกิดการซื้อขายยางได้จริง และกลายเป็นการ

ประมูลยางลวงโลก มันก็ไม่ส่าคัญเท่ากับนโยบายการประมูลยางในครั้งนี้ท่าให้ราคายางตกต่่า และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางมีสิทธิตั้งข้อสงสัยกับ กยท.ว่าเป็นนโยบายที่ถูกก่าหนดมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้

พ่อค้าหรือไม่ เพราะราคายางท่ีลดลง ๑ บาท ชาวสวนยางเสียหายวันละ ๑๐ ล้านบาท ถ้าลดลงมา ๕ บาท เสียหายวันละ ๕๐ 

ล้านบาท เดือนละ ๑,๕๐๐ ล้านบาท ใครจะรับผิดชอบ? หากเกษตรกรชาวสวนยางจะฟ้องการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะ

ผู้เสียหาย ก็กรรมใครกรรมมันครับผม 

 

แต่สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๖ จังหวัดภาคใต้ ยังคงยืนยันตามมติเดิมที่เคยย่ืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี โดยให้

รัฐบาลประกาศท าสต๊อกยาง ๓.๑ แสนล้านตันเป็น dead stock และให้รัฐบาลส่งมอบยางให้แก่องค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพ่ือน ายางไปราดถนน ซ่อมถนน เพราะ อบจ.มีความพร้อมทั้งเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และงบประมาณ รวมท้ังให้ 

อบจ.รับยางไปเก็บเอง รับผิดชอบค่าเช่าโกดังเอง กยท.จะได้หยุดเอาเร่ืองนี้มาอ้าง หรือน ายางไปให้เอกชนแปรรูป เพ่ือไป

ท าเป็นสนามฟุตซอลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต.ทุกต าบล แค่นี้ยางในสต๊อกก็ไม่พอแล้วละครับ 

 

หรือไม่ก็น ายางไปแปรรูปเป็นล้อรถไถ หรือรถแทรกเตอร์ ซ่ึงใช้เทคโนโลยีไม่สูงในการผลิต และยางเสื่อมสภาพก็ใช้เป็น

วัตถุดิบได้ ถือเป็นเคร่ืองมือ และอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรท่ัวประเทศตาม

นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล 

 

ท่านนายกฯ ประยุทธ์ ครับ เราขาดทุนจากโครงการจ าน าข้าวได้เป็นแสนๆ ล้าน หากจะยอมขาดทุนกับสต๊อกยางนี้อีกไม่กี่

หมื่นล้าน ทางสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ มองว่าคุ้มนะครับ ซ่ึงจะท าให้ยางล็อตนี้ถูกใช้ไปจนหมด 

เพ่ือส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ และถือเป็นการเคลียร์สต๊อกยางเจ้าปัญหา ที่ถูกอ้างว่าเป็นต้นเหตุให้ราคายางซบเซา 

อีกทั้งท่านนายกฯ จะได้ท าบุญกุศลคร้ังย่ิงใหญ่ ด้วยการยุติมหากาพย์การโกงสต๊อกยาง ที่ท ามาหากินบนความทุกข์ และ

คราบน้ าตาของเกษตรกรชาวสวนยางนี้เสียท ี

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



     

สรรเสริญ เผยนายกฯ ไม่สบายใจสื่อฯเล่นข่าวราคายางปรับตัวสูง หวั่นเกษตรกรค้านรัฐขาย

ยางในสต๊อก 

   

โฆษกรัฐบาลเผย นายกรัฐมนตรีไม่สบายใจ สื่อบางส่านักเขียนข่าวว่า ราคายางพาราปรับตัวสูง ชาวสวนยางจึง

คัดค้านรัฐบาลไม่ให้ขายยางในสต๊อกที่เคยรับซื้อจากเกษตรกร หวั่นราคาจะตกลง ชี้เขียนข่าวไม่สร้างสรรค์ ไม่

สร้างการเรียนรู้หลักอุปสงค์ และอุปทาน ที่แท้จริง 

23 ธ.ค. 2559 ส่านักข่าวไทย  รายงานว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วก่าเนิด โฆษกประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี รู้สึกไม่สบายใจที่เห็นหนังสือพิมพ์บางฉบับ น่าเสนอข่าวว่า ขณะนี้ราคายางพารา
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการมากแต่ผลผลิตมีน้อย ชาวสวนยางจึงประกาศคัดค้านไม่ให้
รัฐบาลขายยางในสต๊อกท่ีเคยได้รับซื้อจากเกษตรกรไปก่อนหน้านี้ เพราะกลัวว่าราคาจะตกลง 
“การน่าเสนอข่าวลักษณะนี้เท่ากับจะยิ่งส่งเสริมให้ชาวสวนยางออกมาคัดค้านรัฐบาล โดยไม่ได้ให้ความรู้เรื่อง
หลักอุปสงค์ และอุปทาน ที่แท้จริงแก่เกษตรกรและสังคมทั่วไป ดังนั้น หากสื่อยังนิยมชมชอบการเสนอข่าว
เช่นนี้ก็ยากท่ีจะสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว 

โฆษกประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เช่นเดียวกับการเขียนข่าวที่ท่าให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลเป็นคู่ต่อสู้
กับข้ัวตรงข้ามอยู่ตลอดเวลา เช่น ต่างฝ่ายต่างยกจุดอ่อนของอีกฝ่ายออกมาโจมตีกัน ทั้งเรื่องปมราคาข้าว การ
แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน การปราบปรามการทุจริต การติดตามคดีโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น 
จึงอยากให้สื่อมวลชนได้ทบทวนบทบาทตนเอง น่าเสนอข่าวในเชิงสร้างสรรค์ ยกระดับความรู้และจิตใจของคน
ในสังคมบ้าง อยากให้ภาคส่วนอื่น ๆ ช่วยกันกระตุ้นให้สื่อเปลี่ยนแปลงด้วย 

http://www.tnamcot.com/content/620058


พล.ท. สรรเสริญ กล่าวว่า ข้อเสนอของหนังสือพิมพ์บางฉบับที่ต้องการให้รัฐบาลท่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมนั้น รัฐบาลนี้ประกาศชัดเจนเรื่องน่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานและเผยแพร่สู่สังคมโลก ได้ด่าเนินการแล้วหลายเรื่อง เช่น การจัดตั้งกองทุนการออม
แห่งชาติ การส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การจัดท่าเกษตรแปลงใหญ่ โครงการตลาด
ประชารัฐ การออกมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ
นานาชาติ ฯลฯ 

โฆษกประจ่าส่านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลหลีกเลี่ยงนโยบายที่จะสร้างภาระแก่ประชาชน เช่น 
โครงการรับจ่าน่าข้าว รถคันแรก ฯลฯ ซึ่งขัดกับหลักการของความพอเพียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียม
ประเมินผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อวางรากฐานต่อไปในอนาคต ส่าหรับการลดหนี้ภาคครัวเรือนให้ส่าเร็จนั้น 
อยู่ที่คนไทยทุกคน ที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของความพอเพียงอย่างแท้จริง หรือแก้ไขความเคยชิน
แบบที่ผ่านมาให้ได้ ซึ่งอาจจะต้องเวลาในการปรับตัวบ้าง 

ส่าหรับสถานการณ์ราคายางพาราในช่วงนี้ ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
เปิดเผย กับ ประชาชาติธุรกิจ ว่า ล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ราคาประมูลซื้อขายยางในตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.29 บาท/กก. ทะลุ 80 บาท/กก. เป็นครั้งแรกหลังตกต่่ามา
นานกว่า 3 ปี มองทิศทางราคายางในตลาดโลกเบื้องต้นขณะนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยบวกท่ีเกิดข้ึนทั้งภายในและนอกประเทศ สถานการณ์ราคายางพาราที่พุ่งขึ้นในช่วง
นี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศ และน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
ธีธัช กล่าวด้วยว่า ปัจจัยภายในมาจากนโยบายรัฐบาลที่ด่าเนินโครงการลดพ้ืนที่ปลูกยาง และควบคุมปริมาณ
ผลผลิตควบคู่กับส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพยาง บวกกับปัจจัยธรรมชาติมีฝนตก น้่าท่วมในพ้ืนที่ปลูกยาง เป็น
ต้น ทั้งหมดนี้ท่าให้ผลผลิตยางมีปริมาณลดลง ขณะเดียวกันในส่วนของดีมานด์ไซด์ เศรษฐกิจโลกฟ้ืนและมี
แนวโน้มขยายตัวมากข้ึน จึงส่งผลดีต่อการส่งออก นอกจากนี้ ราคายางยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้่ามันดิบ
ปรับตัวสูงขึ้น ท่าให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้นจากราคายางสังเคราะห์ที่ผลิตจากน้่ามันจะปรับตัวขึ้น 

จากการส่ารวจพบว่า สถานการณ์ราคายางพารายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. 2559 ล่าสุด
วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา จ.สงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาพุ่งทะลุ 80.29 
บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 77.25 บาท/กก. น้่ายางสด (ณ โรงงาน) 66.50 บาท/กก. ส่วนยางก้อนถ้วยที่ซื้อ
ขายในภาคอีสาน ภาคเหนือ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 33-35 บาท/กก. 
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กลุ่มพัฒนาน้ ายางสดบ้านถ้ าทะลุบันนังสตา ผันท าวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

   

 
ยะลา - กลุ่มพัฒนาน้ ายางสดบ้านถ้ าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ปรับรูปแบบผันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หลังได้

งบประมาณสนับสนุนจาก ศอ.บต. เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมเตรียมขอ มอก.เพ่ือสร้างมาตรฐานให้แก่

ผลิตภัณฑ ์

วันน้ี (23 ธ.ค.) ที่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ่้าทะลุ ม.1 ต.ถ้่าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายสุรชัย บุญวรรโณ 

รักษาการในต าแหน่ง ผอ.การยางแห่งประเทศไทย จ.ยะลา พร้อมด้วย นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ ท่ีปรึกษาทีมเศรษฐกิจ 

หน่วยเฉพาะยะลา ได้เดินทางลงพื้นที่พบกับกลุ่มเกษตรกรท่าสวนบ้านถ่้าทะลุ เพื่อติดตามรูปแบบการด่าเนินงานของกลุ่มใน

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา หลังจากท่ีศูนย์อ่านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

เศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยการปรับรูปแบบให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ยางพารา 

นายสุรชัย บุญวรรโณ กล่าวว่า โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราท่ี จ.ยะลา มีอยู่ 2 แห่งด้วยกันคือ ที่กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา และที่บ้านถ้ าทะลุ ต.ถ้ าทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยกลุ่มเกษตรกรท าสวนถ้ าทะลุ เป็น

กลุ่มเกษตรกรท่ีด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การรวบรวมน้ ายางสดมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แล้วน ามาสู่การแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นการด าเนินงานตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพาราให้สูงขึ้น 

http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000127794&imageid=4366751
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http://www.manager.co.th/asp-bin/viewgallery.aspx?newsid=9590000127794&imageid=4366754


 

 

ในส่วนของโรงงานแปรรูปยางพาราแห่งนี้ เร่ิมเปิดด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 โดย

ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.บต. และได้ด าเนินการมาตลอด การจัดต้ังโรงงานแห่งนี้ขึ้นมาท าให้ราคายางที่โรงงาน

รับซ้ือมีมูลค่าสูงกว่าตลาด ในช่วงที่ราคายางในตลาดประมาณ 50 บาท แต่ทางกลุ่มสามารถรับซ้ือได้ถึงกิโลกรัมละ 70 

บาท 

“โดยผลิตภัณฑ์ยางพาราท่ีแปรรูปนั้นจะมีการท าพ้ืนสนามฟุตซอล แผ่นปูพื้นที่ทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแผ่น

สุขภาพ นอกจากนี้ ก าลังจะด าเนินการท าเม็ดยางส าหรับปูพ้ืนลู่วิ่ง ซ่ึงก าลังจะเร่ิมด าเนินการ ส่วนของตลาดส่งออกนั้นจะ

มีหน่วยงานราชการ เช่น อบต.ในพื้นที่เข้ามาติดต่อ นอกจากนี้ ก็ยังมีบริษัทเอกชนติดต่อเข้ามาเช่นกัน ซ่ึงเป็นการสร้าง

รายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่” นายสุรชัย บุญวรรโณ กล่าว 

 

ด้าน นายนพปฎล วิเศษสุวรรณภูมิ ท่ีปรึกษาทีมเศรษฐกิจ หน่วยเฉพาะยะลา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้เห็นถึง

กระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้่า กลางน้่า และปลายน้่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่แม่ทัพภาค 4 ได้ตั้งไว้คือ การสนับสนุนให้สังคม 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโครงการ ณ ท่ีนี้เป็นการด่าเนินการที่สมบูรณ์แบบ และทางหน่วยเฉพาะกิจยะลา จะน่า

ข้อมูลที่ได้เหล่านี้ไปน่าเสนอเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน และมีการพัฒนาท่ีมีมาตรฐาน และชาวบ้านเองก็จะมีรายได้ที่มากขึ้น 

ขณะที่ นายนริศ รัตนอนันต์ รองผู้จัดการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ้ าทะลุ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาต้ังแต่เร่ิม

ด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นแผ่นยางปูพ้ืนสนามฟุตซอล ก็ได้มีการลองผิดลองถูกอยู่หลายคร้ัง จนล่าสุด ได้

สูตรการผลิตที่ดี และมีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมากขึ้น โดยก าลังด าเนินการขอ มอก.ให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออก

จาโรงงาน เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 

 

ทั้งนี้ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราบ้านถ่้าทะลุแห่งนี้ จะมีน้่ายางพาราสดที่เกษตรกร และกลุ่มสมาชิกน่ามาส่งต่อวัน 

เฉลี่ยประมาณ 8,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งราคาที่ทางโรงงานได้รับซื้อก็สูงกว่าพ่อค้าคนกลางท่ีรับซื้ออยู่ในพ้ืนท่ี ถือเป็นการสร้าง

รายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน อ.บันนังสตา อ.ธารโต และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างด ี

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

  



 
ปกั9หมดุเมรมุาศ-26ธค.ฤกษ ์16.19น. 
 

พธิปีกั 9หมดุสรา้งพระเมร ุมาศ 

ฤกษ ์26 ธ.ค.นี ้เวลา 16.19น.ที่

ทอ้งสนามหลวงพล.อ.ธนะศกัด ิ ์

รองนายกฯ เป็นประธานพธิ ี

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลง

กรณฯ ถวายพระพรชยัมงคล

สมเด็จพระจกัรพรรดอิากฮิโิต

แหง่ราชอาณาจกัรญีปุ่่ น เนือ่งใน

วนัเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 83 

พรรษา ขณะทีพ่ล.อ.ประยทุธ ์

นายกฯ เตรยีมกราบบงัคมทลู

เชญิ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพธิี

เปิดนทิรรศการ "เย็นศริะเพราะ

พระบรบิาล" ทีท่อ้งสนามหลวง

วนัที ่30 ธ.ค. 

 

เมือ่วนัที ่23 ธ.ค. ในการพระราชพธิบี าเพ็ญพระราชกศุลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวงั ด าเนนิมา

เป็นวนัที ่71 สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรด

เกลา้ฯ พระราชทานพระราชานุญาตใหร้าชสกลุ องคมนตร ีคณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม 

องคก์รอสิระ รัฐวสิาหกจิ และภาคเอกชน รว่มเป็นเจา้ภาพในการบ าเพ็ญกศุลสวดพระอภธิรรม

พระบรมศพ เป็นวนัที ่17 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสงักัด รว่มเป็น

เจา้ภาพบ าเพ็ญกศุลสวดพระอภธิรรมพระบรมศพ 
เวลา 07.00 น. น.สพ.อภัย สทุธสิงัข ์อธบิดกีรมปศสุตัว ์เป็นประธานบ าเพ็ญกศุลสวดพระ

อภธิรรมพระบรมศพ จากนัน้ถวายภัตตาหารเชา้แดพ่ระพธิธีรรม 8 รปู จากวดัจักรวรรดริาชาวาส 

และวดับวรนเิวศวหิาร ทีส่วดพระอภธิรรมมาตัง้แตค่ า่วนัที ่22 ธ.ค. โดยมกีรมปศสุตัว ์ส านักงาน

มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาต ิองคก์ารสง่เสรมิกจิการโคนมแหง่ประเทศไทย รว่ม

เป็น เจา้ภาพ  

 

ตอ่มาเวลา 10.30 น. คณะผูบ้รหิาร ขา้ราชการ และพนักงานกรมพัฒนาทีด่นิ กรมฝนหลวงและ

การบนิเกษตร ส านักงานพพิธิภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระเกยีรตฯิ รว่มเป็นเจา้ภาพบ าเพ็ญกศุลสวด

พระอภธิรรมพระบรมศพ และพรอ้มถวายภัตตาหารเพลแดพ่ระพธิธีรรม 8 รปู จากวดัราชสทิธา

ราม และวดัพระเชตพุนวมิลมังคลาราม  

 

 

 
5แผน่ดนิ - นางเลีย่น ศรทีองสม คณุยาย 5 แผน่ดนิ ชาวระนอง 

อาย ุ99 ปี เดนิทางมาพรอ้มลกูหลาน เขา้ถวายสกัการะพระบรมศพ

ในหลวงรัชกาลที ่9 ณ พระทีน่ั่งดสุติมหาปราสาท เมือ่วนัที ่23 ธ.ค. 



ส านักพระราชวงัสรปุยอดรวมประชาชนทีเ่ดนิทางมากราบถวายสกัการะพระบรมศพ เมือ่วนัที ่22 

ธ.ค. จ านวน 55,475 คน รวม 53 วนั จ านวน 2,137,393 คน และประชาชนถวายเงนิเพือ่รว่ม

บ าเพ็ญพระราชกศุล จ านวน 4,665,287.75 บาท รวม 53 วนั จ านวน 169,753,840.75 บาท 

และในวนัที ่23 ธ.ค. นี ้มปีระชาชนจากท่ัวทกุสารทศิเดนิทางมาตอ่ควิเขา้กราบถวายสกัการะ

พระบรมศพตัง้แตเ่ชา้มดื 
นางสมัย ออ่นสรวง อาย ุ65 ปี ชาวนาจาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ เหมารถตูเ้ดนิทางมา

พรอ้มญาตแิละเพือ่นบา้นรวม 11 คน กลา่ววา่ภมูใิจทีไ่ดอ้ยูใ่นรัชสมัยรัชกาลที ่9 เมือ่ไดเ้ขา้

กราบถวายสกัการะพระบรมศพเป็นความรูส้กึทีป่ลาบปลืม้ใจจรงิๆ พระองคเ์สมอืนพอ่ของเรา 

ดแูลลกูๆ ทกุคน แมจ้ะอยูไ่กลในถิน่ทรุกันดารขนาดไหน น ้าพระราชหฤทัยของพระองคก็์ไปถงึ 

กลับไปบา้นจะไปบอกเลา่ใหเ้พือ่นบา้นฟังถงึความปลาบปลืม้ใจครัง้นี ้และหากมโีอกาสจะ

เดนิทางมากราบถวายสกัการะอกี 

 

ขณะที ่น.ส.จตุกิาญจน ์สขุเกษม นักศกึษามหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์(มอ.) วทิยาเขต

หาดใหญ ่จ.สงขลา กลา่ววา่รอตอ่แถวตัง้แตต่ ี4 พรอ้มเพือ่นและอาจารย ์44 คน ตืน้ตันใจมากๆ 

กอ่นหนา้นีไ้ดต้ามขา่วมาแลว้รูว้า่ตอ้งรอนาน แตไ่มไ่ดรู้ส้กึบั่นทอนความตัง้ใจ เมือ่มาแลว้ไมไ่ด ้

รูส้กึเหนือ่ย เพราะเตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้ม ใหส้มกับทีต่ัง้ใจมากราบพระองคท์า่นสกัครัง้ในชวีติ 

 

ดา้นนางเลีย่น ศรทีองสม อาย ุ99 ปี 8 เดอืน อดตีลกูเสอืชาวบา้น เกดิเมือ่ปีพ.ศ.2460 สมัย

รัชกาลที ่6 ประชาชนจาก จ.ระนอง เดนิทางพรอ้มลกูหลานรวม 10 คน มาตอ่แถวเพือ่เขา้กราบ

ถวายสกัการะตัง้แตต่ ี3 กลา่ววา่ตืน้ตันใจและภมูใิจทีไ่ดม้ากกราบถวายสกัการะในหลวงรัชกาล

ที ่9 เมือ่รูว้า่ลกูหลานจะพามาก็ดใีจมาก เพราะแกแ่ลว้เดนิ หรอืยนืนานไมไ่หว  

 

"สมัยทีย่ายเป็นลกูเสอืชาวบา้น เคยรับเสด็จและไดช้ืน่ชมพระบารมใีนหลวงรัชกาลที ่9 หลาย

ครัง้ในระหวา่งทีเ่สด็จฯ มาระนองและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง เห็นพระองคท์า่นทรงงานหนัก เดนิทางไป

ทกุพืน้ทีท่ั่วประเทศ ไมว่า่จะยากล าบากเพยีงใด ท าใหช้วีติความเป็นอยูค่นไทยดขีึน้" คณุยาย 5 

แผน่ดนิกลา่ว 

 

เวลา 16.30 น. นายสวุทิย ์ชยัเกยีรตยิศ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร เป็นประธานบ าเพ็ญกศุลสวด

พระอภธิรรมพระบรมศพ โดยมพีระพธิธีรรมจากวดัพระเชตพุนวมิลมังคลาราม และวดัราชสทิธา

ราม รวม 8 รปู สวดพระอภธิรรม ในการนีม้หีน่วยงานในสงักัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก ่

กรมวชิาการเกษตร กรมหมอ่นไหม และการยางแหง่ประเทศไทย รว่มเป็นเจา้ภาพ 

 

ผูส้ ือ่ขา่วรายงานวา่ ในวนัที ่26 ธ.ค. เวลา 16.19 น. พล.อ.ธนะศักดิ ์ปฏมิาประกร รอง

นายกรัฐมนตร ีจะเป็นประธานในพธิปัีกหมดุกอ่สรา้งพระเมรมุาศ ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิ

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่9 ทีบ่รเิวณทอ้งสนามหลวงฝ่ังทศิใต ้การปัก

หมดุสรา้งพระเมรมุาศนัน้จะปักทัง้หมด 9 หลัก ใชไ้มม้งคล คอืจดุหลักใชไ้มท้องหลาง สว่นอกี 

8 หลักใชไ้มพ้ะยงู ซึง่เป็นไปตามโบราณราชประเพณี หลังจากนัน้วนัที ่20 ม.ค.2560 จะลอ้มรัว้

พืน้ทีก่อ่สรา้งพระเมรมุาศ 
กอ่นหนา้นีเ้จา้หนา้ทีก่รมศลิปากร และทมีชา่งจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เขา้ตรวจสอบจดุ

กอ่สรา้งพระเมรมุาศ โดยน าอปุกรณ์วดัพืน้ทีก่อ่สรา้ง น าเชอืกมากัน้และตอกหมดุเป็นสญัลักษณ์

ส าหรับก าหนดเขตกอ่สรา้ง แบง่เป็น 2 แนว แนวแรกกัน้เชอืกเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส ยาวดา้นละ 44 

เมตร เพือ่กอ่สรา้งพระจติกาธานตรงกึง่กลาง สว่นทัง้สีม่มุจะกอ่สรา้งหอเปลือ้ง และน าไมม้าปัก

เป็นสญัลักษณ์ไวก้อ่นหนา้นีแ้ลว้ ซึง่เตรยีมไวส้ าหรับพธิปัีกหมดุในวนัที ่26 ธ.ค. สว่นแนวที ่2 



เจา้หนา้ทีน่ าเชอืกกัน้รอบนอกแนวกอ่สรา้งหอเปลือ้ง เพือ่สรา้งทางเดนิเป็นรปูสีเ่หลีย่มจัตรัุส 

ยาวดา้นละ 68.6 เมตร พรอ้มกับโรยปนูขาวเป็นแนวขอบเขตของการกอ่สรา้งพระเมรมุาศ 

 

ทีท่ าเนยีบรัฐบาล นายออมสนิ ชวีะพฤกษ์ รมต.ประจ าส านักนายกฯ ใหส้มัภาษณ์ภายหลังเป็น

ประธานประชมุศนูยบ์รหิารตดิตามสถานการณ์ (ศตส.) วา่การสวดมนตข์า้มปี โดยปีนีพ้เิศษกวา่

ทกุครัง้ เนือ่งจากเป็นการสวดมนตเ์พือ่ร าลกึถงึพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่9 และ

ถวายพระพรแดส่มเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู รัชกาลที ่10 

ส าหรับการจัดนทิรรศ การเย็นศริะเพราะพระบรบิาล ทีท่อ้งสนามหลวงนัน้ พล.อ.ประยทุธ ์จันทร์

โอชา นายกฯ จะกราบบังคมทลูเชญิสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว รัชกาลที ่10 เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน

ในพธิเีปิดวนัที ่30 ธ.ค. เวลา 10.30 น.  

 

วนัเดยีวกัน เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจา้อยูห่ัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู ทรง

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ให ้พล.อ.สรุยทุธ ์จลุานนท ์องคมนตร ีเป็น ผูแ้ทนพระองคเ์ชญิพระราช

กระแสถวายพระพรชยัมงคลผา่นทางนายชโิร ซะโดะชมิะ เอกอัครราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศ

ไทย ไปยังสมเด็จพระจักรพรรดอิากฮิโิต แหง่ราชอาณาจักรญีปุ่่ น เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระ

ชนมพรรษาครบ 83 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดอิากฮิโิต ณ ท าเนยีบเอกอัคร ราชทตูญีปุ่่ น

ประจ าประเทศไทย 

 

ตอ่มาเวลา 10.30 น. นายชโิร ซะโดะชมิะ เอกอัครราชทตูญีปุ่่ นประจ าประเทศไทย เดนิทางมา

ลงนามแสดงความซาบซึง้ในพระมหากรณุาธคิณุในสมดุหลวง ณ อาคารส านักราชเลขาธกิาร ใน

พระบรมมหาราชวงั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ยางใต้ร้องบิ๊กตู่ยุตปิระมูลสต๊อกยาง 3.1 แสนตัน ตลาดยาง

หาดใหญ่คกึแต่ส่งขายน้อยจากฝนตก 

   

ผู้เขียน มติชนออนไลน์ 

เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยที่ จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ว่าขณะนี้มีกระแสการตื่นตัวจากราคายางพาราที่เพ่ิมสูงขึ้น  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่าน
มา ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคา 58.15 บาท ต่อมาเม่ือวันที่ 16 
ธันวาคม ขยับสูงขึ้น อีก 19.10 บาท ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาแตะ 80 บาท เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี 
หลังเกิดวิกฤตราคายางพาราตกต่่า ส่าหรับราคายางท่ีสูงขึ้นเป็นไปตามการคาดการณ์ของหลายฝ่าย หลังจาก
ต้นปีที 2559 มีปัญหาภัยแล้ง ส่งกระทบให้ผลผลิตยางของโลกลดลง 1 ล้านตัน 

“ประกอบกับภาวะราคายางพาราตกต่่าในประเทศไทย ท่าให้มีการโค่นต้นยางทิ้ง ลดพื้นที่การปลูก เจ้าของ
สวนยางแปลงใหญ่หยุดกรีดยางเพราะไม่คุ้มต้นทุน ท่าให้ผลผลิตยางของไทยมีแนวโน้มลดลง 30-40 % ล่าสุด
ชาวสวนยางภาคใต้ประสบปัญหาน้่าท่วม ท่าให้ผลผลิตยางออกสู่ตลาดน้อยลง การแย่งซื้อยางของพ่อค้าก่อน
ปิดกรีดจึงมีผลท่าให้ราคายางขยับสูงขึ้น รวมทั้งยังมีปัจจัยบวกภายนอกประเทศมาหนุนเสริม เช่น ราคา
น้่ามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สต็อกยางท่ีจีนลดลง ราคายางกระดาษหรือตลาดล่วงหน้าที่ญี่ปุ่นสูงขึ้น ภาวะ
เศรษฐกิจของโลกเริ่มฟ้ืนตัว “ นายสุนทร กล่าว 



 นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวอีกว่า สมาคมฯยังยืนยันตามมติเดิม ที่
เคยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้รัฐบาลประกาศ ท่าสต็อกยาง 3.1 แสนล้านตันเป็น dead stock และให้
รัฐบาลส่งมอบยางให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) เพ่ือน่ายางไปลาดถนน ซ่อมถนน เนื่องจาก อบจ.
มีความพร้อม ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และงบประมาณ รวมทั้งให้ อบจ.รับยางไปเก็บ รับผิดชอบค่าเช่าโกดัง 
ท่าให้ กยท.หยุดใช้เป็นข้ออ้าง หรือน่ายางไปให้เอกชนแปรรูป เพื่อไปท่าเป็นสนามฟุตซอล ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต่าบล ( อบต.) ทั่วประเทศ ยางในสต็อกก็ไม่เพียงพอ หรือน่ายางไปแปรรูปเป็นล้อรถไถ หรือรถ
แทรกเตอร์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่สูงในการผลิต และยางเสื่อมสภาพก็ใช้เป็นวัตถุดิบได้ ถือเป็นเครื่องมือและ
อุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่
ของรัฐบาล   นายสุนทร ยังกล่าวว่า ที่ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ออกประกาศเพ่ือเปิดประมูล
สต็อกยาง 3.1 แสนตัน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่ผ่านมาและเปิดรับสมัครผู้สนใจเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ปรากฏ
ว่า ท่าให้ราคายางร่วงลงมา 3-4 บาท ในช่วงวันที่ 19 – 22 ธันวาคม โดยมีการคัดค้านจากเครือข่ายเกษตรกร
ชาวสวนยางทั่วประเทศ ให้ยุติการประมูลยางในช่วงนี้ และมีข้อเสนอให้ระบายยางในสต็อกดังกล่าวในช่วงปิด
กรีด คือระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560  ขณะนี้มีความขัดแย้ง ระหว่างเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 
กับ กยท. บางเครือข่ายประกาศจะฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉินให้มีการยุติการประมูลยางในช่วงนี้ 
และมีการตั้งข้อสงสัยถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของ กยท. โดยเฉพาะการท่าหน้าที่ของผู้ว่า กทย.ที่
เกษตรกรชาวสวนยางเคลือบแคลงให้พฤติกรรมว่า ส่อไปในทางเอ้ือประโยชน์ให้นายทุนหรือไม่  

“ ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางมีข้อความกังวล หลังจาก กยท.อ้างว่า ต้องระบายสต็อกยางในช่วงยางแพง 
เพราะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเช่าโกดัง เดือนละ 28 ล้านบาท พร้อมชี้แจ้งว่า จะทยอยขาย ไม่ขายล๊อตใหญ่ ไม่ถล่ม
ราคา และจะท่าให้มีผลกระทบต่อราคายางและกลไกตลาดให้น้อยท่ีสุด แต่เครือข่ายเกษตรกรโต้แย้งว่า ท่าไม 
กยท.ต้องออกมาประกาศในวันที่ราคายางสูงสุด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม และเหตุใด ไม่ขายหรือประมูลยาง
ในช่วงปิดกรีด ซึ่งไม่มียาง จะท่าให้เกษตรกรชาวสวนยางมีผลกระทบ หรือเดือดร้อนน้อยที่สุด” นายสุนทร 
กล่าว  นอกจากนี้ ตัวแทนเกษตรกรยังเชื่อว่า กยท.ไม่กล้าขายยางในราคาถูก เพราะสังคมจะจับตามองและ
ตรวจสอบ หากขายยางในราคาถูกก็จะเข้าข่ายการดั้มราคายาง จนท่าให้การประมูลยางในครั้งนี้ก็น่าไปสู่ความ
ล้มเหลวคือ จะไม่มีใครกล้าเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง นอกเสียจาก ว่าจะเกิดการทุจริต กรณีมียางเสื่อม
คุณภาพอยู่ในล๊อตนั้นด้วย ซึ่งราคากลางจะถูกก่าหนดจากราคายางถัวเฉลี่ยของตลาดกลางยางพาราทั้ง
ประเทศ ในวันก่อนการประมูล แต่ราคานี้เป็นราคายางดี 100% ไม่ใช่ยางในสต็อก จึงไม่มีใครรู้สภาพและ
คุณภาพยางที่แท้จริง ว่ามียางผิดรูป ยางขึ้นรา ยางเสียและยางดีในจ่านวนและสัดส่วนเท่าไร แต่ถ้าหากมีการ
ประมูลสต๊อกยางยกโกดัง โดยไม่คัดคุณภาพ ดูเหมือนจะยุติธรรม แต่ กยท.จะกล้าท่าหรือไม่ เพราะวิธีนี้ราคา
ยางประมูลจะต่่ากว่าราคายางในตลาด 



 

 ด้านตัวแทนชาวสวนยาง รวมถึงตัวแทนสหกรณ์สวนยาง ยังคงน่ายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน เข้า
สู่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากันอย่างคึกคัก จากราคาที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคายางแผ่น
ดิบ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากกิโลกรัมละ 50 บาทเศษ ก่อนหน้านี้เป็น 74-75 บาท ในขณะที่ราคา ยางแผ่นรมควัน
อยู่ที่กิโลกรัมละ 76.26 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจ แม้ว่าในระยะนี้ราคาจะผันผวน ปรับขึ้นลงบ้าง 
และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน ในส่วนของยางแผ่นรมควัน แต่ก็จ่าเป็นต้องน่ายางเข้าสู่ตลาด เนื่องจากหากมีการ
เก็บเอาไว้เก็งก่าไร ก็จะประสบปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน 

 นายถาวร วรรณะกูล ประธานสหกรณ์ชาวสวนยางควนเนียงใน จ่ากัด กล่าวว่า ในขณะนี้สหกรณ์ฯ
ต้องแบกภาระความเสี่ยง จากปัญหาการขึ้นลงของราคา จะรอให้ราคาข้ึนอย่างเดียวแล้วค่อยน่ายางออกมา
จ่าหน่ายนั้น ท่าไม่ได้เพราะจะท่าให้ขาดเงินทุนหมุนเวียน เพราะจะรับซื้อน้่ายางสดจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก 
ก่อนจะเข้าสู่กระบวนเพื่อท่ายางแผ่นรมควัน ซึ่งจะต้องมีส่วนต่างราคาน้่ายางสด กับ ยางแผ่นรมควันอย่างน้อย
กิโลกรัมละ 5 บาท จึงจะมีก่าไร แต่ในระยะนี้ ราคาที่ผันผวน ท่าให้มีความเสี่ยง จึงอยากให้รัฐบาลยื่นมือ
ช่วยเหลือ ในเรื่องของการพยุงราคา หรือก่าหนดราคาในการรับซื้อ บรรเทาความเดือดร้อน แม้ในขณะนี้ราคา
ยางจะสูง แต่สภาพอากาศที่มีฝนตก ท่าให้เกษตรกรกรีดยางไม่ได้  

 ขณะที่ นายพิน รัตนมุนี เกษตรกรชาวสวนยางในอ่าเภอหาดใหญ่ ที่รับซื้อน้่ายางสดมาแปรรูปเป็นยาง
แผ่นรมควัน บอกว่า ราคายางแผ่นรมควันที่ 76 บาทเศษ เป็นราคาท่ียังมีก่าไร จากการลงทุนเพ่ิมมูลค่าในการ
แปรรูปจากน้่ายางสดเป็นยางแผ่นรมควัน แม้ราคาจะปรับขึ้นหรือลงก็ต้องน่ายางเข้ามาสู่ตลาดตามวงรอบที่
ก่าหนดอยู่แล้ว 

 ทั้งนี้ ปริมาณยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน เข้าสู่ตลาดกลางยางพาราน้อยกว่าปกติ เนื่องจากยังอยู่
ในช่วงฤดูฝน โดยในช่วงที่สภาพอากาศปกติ จะมียางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเข้าสู่ตลาด ประมาณ 2 แสน
กิโลกรัม แต่ในช่วงนี้ จะมียางเข้าสู่ตลาด 7 หมื่นถึง 1 แสนกิโลกรัม 

 



 

'อุทัย'ยื่นศาลปกครองพรุ่งนี้ชะลอขายยางพารา 

 
"อุทัย สอนหลักทรัพย"์ ยื่นศาลปกครองพรุ่งนี้ ชะลอขายยางพารา 3.1แสนตัน ออกไปอีก 3 เดือน หว่ัน
ราคาร่วง 

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) 
เปิดเผยกับส่านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า วันพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.) จะเดินทางไปที่ศาลปกครอง เพื่อขอคุ้มครองฉุกเฉิน
ให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ชะลอการขายยางพาราในสต็อก 3.1 แสนตัน 
ออกไปอีก 3 เดือน เนื่องจากกระทบต่อราคายางพาราในตลาดที่ก่าลังเป็นขาขึ้น โดยนายอุทัย กล่าวว่า 
หลังจากพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีค่าสั่งไปยัง กยท. ให้ระบาย
ยางพาราจ่านวนดังกล่าวก็ท่าให้ราคาปรับลงจากท่ีเคลื่อนไหวอยู่ 80 บาท/กก. 

นายอุทัย กล่าวด้วยว่า การระบายขายยางพาราดังกล่าว ทางภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรฯ และ กยท. ไม่เคย
มาหารือ สยยท. เลย ดังนั้น จึงมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 

 

  



 วันท่ี  26  ธ.ค.  59 
หัวข้อข่าว  กยท.เตรียมแถลงผลการด่าเนินงานปี59 

 
กยท.เตรียมแถลงผลการด่าเนินงานปี59 
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559 10:04 น. 

 

 

ผู้ว่า กยท. เตรียมแถลงผลการด าเนินงานปี 59 พร้อมเเผนการช่วยเหลือชาวสวนยางภาคใต้  

ความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันนี้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย หรือ กยท. เตรียมเเถลงผลการด าเนินงานของ กยท. ในเดือนธันวาคม 2559 
พร้อมประเมินสถานการณ์การค้า-การส่งออกยางพารา ปี 2560 แนวทางการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการจัดสวัสดิการเพ่ือ
เกษตรกรชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ.การยาง มาตรา 49 (5) พ.ศ. 2558 โครงการยางล้อประชา
รัฐ รวมถึงกิจกรรมส่งความสุขให้เกษตรกรชาวสวนยางและประชาชน ภายใต้นโยบายลดอัน
ราดิกเบี้ยกู้ยืมหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือผู้รับการสงเคราะห์กว่า 1,700 รายทั่วประเทศ และ
โครงการ กยท. ส่งความสุข 1 โพสต์ 1 ผลิตภัณฑ์ปั้นยิ้ม เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกร
และประชาชนทั่วไปอีกด้วย 

  



 

อพัเดทราคายาง : พกัฐานบา้งหลงัจากร้อนแรงเหมือนไฟ !! 

วันนี้มาอัพเดทราคายางประจ่าสัปดาห์ครับ ช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนยังคงสุ่มดูอยู่เรื่อยๆครับ  

ข่าวล่าสุดของยางครับ ชาวใต้ได้เฮกันแล้วเพราะโลละ 80 บาท .. น่าจะผ่านจุดต่่าสุดไปแล้ว 

ยางขาข้ึนราคาพุ่ง80บาท/กก. จีนบุกซ้ือตรง-เศรษฐกิจตจว.ฟ้ืน  

ข่าวจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 

รัฐโล่ง-ชาวสวนยางตีปีก ราคายางพุ่งพรวดทะลุ 80 บาท/กก. ชี้ปัจจัยภายใน-นอกประเทศหนุน ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อยเกินคาด ศก.โลกกระเตื้อง น้่ามันขึ้น แถมสต๊อกยางจีน-ญี่ปุ่นลดฮวบ ฝุ่นตลบพ่อค้าจีนบุกถึงถิ่น
กว้านซื้อตรงจากสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร 5 เสือส่งออกดิ้นแข่งเสนอราคาสู้ นักธุรกิจชี้ปลุกก่าลังซื้อ
ต่างจังหวัดรับปีใหม่ หุ้นกลุ่มยางดี๊ด๊าพลอยได้อานิสงส์ ด้านผู้ว่าการ กยท.ฟันธงเทรนด์ราคายางขาขึ้นถึงปีหน้า  

ราคายางดีดทะลุ 80 บาท/กก. 
ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานจากการส่ารวจพบว่า สถานการณ์ราคายางพารายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. 2559 ล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาพุ่งทะลุ 80.29 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 77.25 บาท/กก. น้่ายางสด (ณ 
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ก้อนถ้วยที่ซื้อขายในภาคอีสาน ภาคเหนือ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 33-35 บาท/กก. จึงนับเป็นข่าวดีส่าหรับชาวสวน
ยาง และผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ เพราะยางราคาดีได้เข้ามาช่วยเติมก่าลังซื้อในต่างจังหวัดให้คึกคักขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้
หลังจากซบเซามานาน 
 
อานิสงส์ปัจจัยบวกใน-นอก 
แหล่งข่าวจากวงการยางพาราเปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคายางพุ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคายางตลาดล่วงหน้า
โตเกียวปรับตัวสูงขึ้น จากค่าของเงินเยนและเงินบาทที่อ่อนค่า โดยเฉพาะเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 10 
เดือน ประกอบกับนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
 
ขณะที่องค์การสวนยาง (อสย.) ก็เริ่มเข้ามาซื้อยาง รวมถึงปริมาณยางท่ีออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากฝนตกหนัก
ในภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม่เพียงพอกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการในประเทศ และ
ผู้ผลิตยางล้อในประเทศญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และอินเดีย 
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          ตลาดยางญี่ปุน่ครับ TOCOM พักฐานหลังจากข้ึนมาร้อนแรง 
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เกาะติดข่าว 

 

 พสกนิกรจากท่ัวสารทิศหลั่งไหลเดินทางเข้าแถวรอ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อท้อแม้อากาศร้อนและต้องรอคิวนาน โดย นางสาวราตรี 
ขันอินทร์ ชาวจังหวัดอุตรดิตย์ เผย ยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างในการด่าเนินชีวิต โดยเฉพาะพระราชด่ารัส
เรื่องเสียสละเกื้อกูลต่อกัน ประพฤติตัวอยู่ในศีลธรรม เชื่อหากทุกคนยึดถือปฎิบัติตามพระองค์จะท่าให้ประเทศ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งตนเองก็ได้สอนบุตรอยู่เสมอว่าให้น้อมน่าพระราชด่ารัสมาด่าเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่อง
ความเพียรพยายามและการใช้จ่ายอย่างพอเพียงรู้จักประมาณตัวมาด่าเนินชีวิต 
 ส่านักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วานนี้ (20 ธ.ค.59) 
ซึ่งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ จนถึงเวลา 00.30 น. ของวันที่ 21 ธ.ค.59 มีจ่านวน
ทั้งสิ้น 53,884 คน รวม 51 วัน มีจ่านวน 2,027,579 คน และมีประชาชนถวายเงินเพ่ือร่วมบ่าเพ็ญพระราช
กุศลจ่านวน 4,482,399.50 บาท รวม 51วัน มียอดเงินรวมทั้งสิ้น 160,006,490.25 บาท 
 จังหวัดพัทลุงจัดงาน “ชาวพัทลุงร่าลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้าปวงประชาอาลัย” ในวันนี้ 
เพ่ือให้ชาวพัทลุงได้ร่วมร่าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มี
ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย โดยประกอบพิธีอุปสมบทพระภิกษุซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอุปสมบท
ทั้งสิ้น 152 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เป็น
ประธานเปิดประชุม พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด 
 



 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของ
รัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เผย จัดท่าโรดแมปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เสร็จ
แล้ว เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง ก่อนน่าเสนอ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พิจารณา 
 นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อ่านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) 
จ่ากัด มหาชน ระบุ เช้าวันนี้ยังคงเกิดหมอกลงจัดบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.40 
น. ทัศนวิสัยการมองเห็นในเขตการบินลดลงต่่ากว่า 100 เมตร เจ้าหน้าที่จึงประกาศหยุดการท่างานในเขตการ
บินทั้งหมด ท่าให้ไม่สามารถท่าการบินขึ้นลงได้ จ่านวน 5 เที่ยวบิน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย และสามารถ
ให้บริการได้ตามปกติเมื่อเวลาประมาณ 07.50 น. 
 บรรยากาศการเปิดรับซ้ือยางพาราตามนโยบายของรัฐบาลที่ จ.นครพนม เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง 
หลังมีการประกาศปรับราคาซื้อยางพาราเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว ท าให้ยางพาราแผ่นดิบ มีราคาเพิ่มขึ้นจาก
ปกติ ประมาณ กิโลกรัมละประมาณ 30 -40 บาท เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 60 -70 บาท ส่วนยางพาราก้อน
ถ้วย จากราคากิโลกรัมละประมาณ 20 บาท เพิ่มเป็น 30 -35 บาท ส่วนน้ ายางสดจากราคากิโลกรัมละ
ประมาณ 20 -30 บาท เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 50 -60 บาท ส่งผลให้เกษตรกร ต่างพากันแห่น ายางพาราไป
ขาย เนื่องจากประสบปัญหายางพาราตกต่ ามายาวนาน  
***คืบหน้าข่าวอาเซียน 
 ท่าอากาศยานปักกิ่ง หนานหยวน ในกรุงปักกิ่งของจีน ยกเลิกเท่ียวบินทั้งขาเข้าและขาออกท้ังหมด 
วานนี้ เนื่องจากประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมอย่างหนัก ทั้งในกรุงปักกิ่ง และหลายพื้นท่ีทางตอนเหนือของ
จีน ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง แคปิตอล ยกเลิกเท่ียวบิน 273 เที่ยว 
 ส่วนที่ท่าอากาศยานเมืองฉือเจียจวง ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลเหอเป่ย มีการยกเลิกเท่ียวบิน 75 
เที่ยว และล่าช้า 44 เที่ยว เนื่องจากทัศนวิสัยการมองเห็นลดต่่าลง และมีหมอกปกคลุมหนา ขณะที่ท่าอากาศ
ยานเมืองเทียนจิน มีการยกเลิกเที่ยวบิน 190 เที่ยว และล่าช้า 71 เที่ยว เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะ ต่อ
การน่าเครื่องบินขึ้น-ลง 
 มหาวิทยาลัยอีดิธ โควาน (Edith Cowan University) ในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ของออสเตรเลีย 
อนุญาตให้ ดร.เดวิด กู้ดออลล์ (David Goodall) นักวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศวิทยา วัย 102 ปี ซึ่งเป็น
นักวิทยาศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุดของออสเตรเลีย ที่ยังคงท่างานอยู่ สามารถท่างานที่ส่านักงานในมหาวิทยาลัย
ต่อไปได้ หลังจากก่อนหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยมีค่าสั่งให้ ดร.กู้ดออลล์ท่างานที่บ้าน เนื่องจากเป็นห่วงในความ
ปลอดภัย 
 อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยพบทางเลือกใหม่ นั่นคือการให้ ดร.กู้ดออลล์ท่างานในวิทยาเขตที่ใกล้
กับท่ีพักมากข้ึน ขณะที่ ดร.กู้ดออลล์ขอบคุณทางมหาวิทยาลัย ที่อ่านวยความสะดวกให้แก่เขา และเขาจะ
ท่างานที่เป็นประโยชน์ต่อไป เท่าที่สายตาของเขาจะเอ้ืออ่านวย

 



 
  



 
 



 

 



 
 



 
 
 


